



ฉบับเปิดตัว

กรมการประชาสัมพันธ์ชุดใหม่



คक्षा สัมพันธ์
CU-CAR NEWSLETTER

ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2550

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ชุดใหม่



หลังจากที่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สถาบันวิทยบริการชุดเก่าได้หมดวาระลง ทางสถาบันฯ จึงได้แต่งตั้งกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาแทน โดยมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2550 จนกระทั่งครบวาระของผู้อำนวยการสถาบันวิทยบริการ กรรมการชุดนี้มีทั้งหมด 8 ท่าน ดังนี้

1. คุณทิพวรรณ แซ่ตั้ง เป็นประธาน
2. คุณระเบียบ แสงจันทร์
3. คุณฉัตรวรรณ สุดใจประภารัตน์
4. คุณวราวรรณ วีร์วงศ์
5. ม.ล. กิจจาริณี บำรุงตระกูล
6. คุณปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์
7. คุณสุนิศา เข้มทอง เป็นเลขานุการ และ
8. คุณวสันต์ สุขสุทธิ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งหากใครมีข่าวสารต้องการประชาสัมพันธ์ สามารถเรียกใช้บริการได้ทุกท่านค่ะ

การสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปี 2550

สำเร็จลงไปได้ด้วยดีกับการกิจสำรวจทรัพยากรสารสนเทศของสถาบันวิทยบริการระหว่างวันที่ 14-30 พ.ค. 50 ที่ผ่านมา ซึ่งรับรองได้ว่าภารกิจดังกล่าวก็นำมาซึ่งความเหนื่อยล้าและบั่นทอนสุขภาพ แต่พวกเราที่ยังสู้จนทำภารกิจดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ถ้าถามว่าปีหน้าและปีต่อไป จะให้ทำอีกไหม เชื่อได้ว่าหลายคนคงต้องสั่นหัวเป็นเจ้าเข้าเป็นแน่...! แต่ถึงอย่างไรก็ดีเราก็ได้รับประโยชน์จากภารกิจครั้งนี้อย่างมากมาย อาทิเช่น ทรัพยากรที่หายไปกลับหาเจอ ทรัพยากรที่ชำรุดก็ได้รับการซ่อมแซม สันหนังสือที่ไม่ชัดเจนก็เขียนให้ชัดเจนขึ้น เลขหมู่ที่ตัวเล่มกับฐานข้อมูลไม่ตรงกันก็แก้ไขให้ตรงกัน เป็นต้น และนอกจากนั้นกิจกรรมนี้ทำให้บุคลากรผู้มีส่วนร่วมทุกคนได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ซึ่งก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกัน ดังนั้นทีมงานจึงขอเก็บตกภาพความหลังมาฝากพวกเราทุกคน ใครเป็นใครคู่กันเองนะคะ

“เก็บตก” กิจกรรม 5



เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 50 คณะกรรมการตรวจและประเมินผลกิจกรรม 5 ส ได้รวบรวมวัสดุที่มีผู้นำมาบริจาค และแบ่งปันในพื้นที่ที่เราจัดเตรียมไว้

โดยเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม Big Cleaning Day มีของตกค้างอยู่จำนวนหนึ่ง ได้แก่ แฟ้มเอกสาร จำนวน 30 แฟ้ม ที่กั้นหนังสือจำนวน 59 อัน และหมึกพิมพ์ จำนวน 2 อัน ทางคณะกรรมการฯ จึงได้รวบรวมแล้วนำไปบริจาค พร้อมกับหนังสือจำนวน 133 เล่ม (ได้รับความอนุเคราะห์จากฝ่ายพัฒนาฯ) แก่ห้องสมุดโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ (ฝ่ายประถม) ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่บ้านเสรี อ่อนนุช ถนนอ่อนนุช แขวงประเวศค่ะ



เล่าชาวสถาบัน



มอบน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

ขอเชิญทุกท่านร่วมถวายเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ ในวันที่ 6 ก.ค. 2550 เวลา 13.30 น. ณ ห้องโถงพระรูปรัชกาลที่ 6 ด้านหน้าสถาบันวิทยบริการ โดยมีท่านเจ้าคุณพระอุดมประชากร เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการรับเงินมอบเงินบริจาคจากกิจกรรม “งดค่าปรับเป็นการบริจาคเงินตามจิตศรัทธาช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ วัดพระบาทน้ำพุ” สถาบันวิทยบริการ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านมา ณ ที่นี้

“มีอะไรมาใหม่ ในบ้านเรา”

ป การศึกษาใหม่ 2550 นี้ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มาขอใช้พื้นที่ห้องประชุมชั้น 4 จำนวน 2 ห้อง (ห้อง CBT และห้อง Apple เดิม) จัดเป็นห้อง Sound Labชั่วคราวให้แก่นิสิต ระหว่างเดือน มิถุนายน-กันยายน 2550 นี้ ดังนั้นหากมีนิสิตหน้าใสๆ มาสอบถามหาห้อง Sound Lab ของอักษร พวกเราช่วยแนะนำกันด้วยนะจ๊ะ (ถ้ามีหน้ามอมๆ มาถามก็ต้องแนะนำเหมือนกันนะฮะ)

เปิดบริการแล้วจ้ะ บริการถ่ายสำเนาเอกสารแบบสายดาวน์ (ไม่เกิน 5 แผ่น) บริการพรีนต์ภาพสี ขอเชิญใช้บริการได้ ณ บริเวณที่ตั้งใหม่ ชั้น 1 ห้องกระจก ผังวิทยานิพนธ์

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด '50



เริ่มปฏิบัติการณ์แล้วกับ กิจกรรมปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ระหว่างวันที่ 11 มิ.ย.- 27 ก.ค. 50 ระยะนี้ชาวสถาบันฯ คงเห็นภาพทีมงานจากฝ่ายบริการผู้อ่านนำผู้รับบริการเข้าเยี่ยมชมตามพื้นที่บริการของท่าน ซึ่งอาจส่งเสียงดังไปสักนิครอบกวนท่านไปหน่อย ก็ต้องขอภัยมายังทุกท่านด้วยนะคะ แต่เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความคุ้นเคยในการใช้ห้องสมุดให้กับผู้รับบริการ ทั้งในรูปแบบเข้ามาใช้ด้วยตนเองและการใช้แบบออนไลน์ พวกเราชาวสถาบันฯ ทุกคน คงยินดีสนับสนุนให้กิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอน พร้อมกันนี้ทีมงานฝ่ายบริการผู้อ่านขอฝากความขอบคุณมายังศูนย์ / ฝ่ายต่าง ๆ อีกครั้ง ที่จัดส่งเอกสารแนะนำบริการและทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงานท่าน มาร่วมเผยแพร่ในกิจกรรมปฐมนิเทศฯ ด้วยดีตลอดมา

กุก้า สัมพันธ์ (Cu-CAR Newsletter) ♦ จัดทำโดย คณะกรรมการประชาสัมพันธ์สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรณาธิการบริหาร นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง กองบรรณาธิการ นางทิพวรรณ แซ่ตั้ง นางวราวรรณ วีร์วรงค์ นางระเบียบ แสงจันทร์ ม.ล.กัจจาริณี บำรุงตระกูล นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์ นางสาวสุนิศา เข็มทอง และนายวสันต์ สุขสุทธิ ออกแบบรูปเล่ม นายวสันต์ สุขสุทธิ กำหนดการออก ราย 3 เดือน ติดต่อขอลงข่าวประชาสัมพันธ์โทร. 82941



สวัสดิ์สมาชิกชาวสถาบันวิทยบริการ แม้ว่าจะล่วงเวลามา 3 เดือนแล้วกรรมการประชาสัมพันธ์ก็ไม่อาจหักห้ามใจที่จะพูดถึง พร้อมกับกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ และหน้าเก่า ๆ ของสถาบัน (ใครนะ... อากรู้ละดี) ... เริ่มจาก Freshy คนแรก **น้องป้อม** หรือคุณกนกกร กมลเพชร ลูกพี่ลูกน้องคนเก่งมาร่วมเป็นบรรณารักษ์ไฟแรงช่วยงานที่ต้องอาศัยความละเอียด



อ่อนร่วมกับทีมของฝ่ายบริการผู้อ่าน

ตามด้วยน้องสาวหน้ามคนหน้าคุณ ๆ ก็**หนูพิมพ์ คงมา** (ไม่มาได้อีก) ก็ถูกคนชั้น 3 จับ... จนต้องหวนกลับมาช่วยงานสำนักงานเลขานุการอีกคำรบ แม้จะอยู่ไกลถึงนครศรีธรรมราช คราวนี้มาเพื่อจับส่งพวกเราไปอบรมและพัฒนาตนเอง กับช่วยพี่ ๆ หาเงินเข้าสถาบันฯ ในงานบริการวิชาการ ใครมีโครงการเด็ด ๆ แจ้งด่วน...!



Freshy อีกคนอยู่ไม่ไกลจากรั้วจามจุรี เพราะมีประสบการณ์เป็นถึงผู้ช่วยสอนที่ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ นี้เอง **น้องสุรชาติ พุทธิมา** เห็นหน้าสวย ๆ มารยาทงามอย่างนี้ ทำงานคล่องอย่าบอกใคร เช่น งานบริการค้นคว้าเชิงลึกแก่คณาจารย์ นักวิจัยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ใครสนใจพบน้องใหม่คนนี้ได้ไม่ยาก แค่ขึ้นไปชั้น 6 TIC แล้วถามหา **ซูซี่**



สุดท้าย**น้องวิภา จาริวงศ์ไพบูลย์** หลายคนคงเห็นเธอหลังไว ๆ หายลงไปที่ชั้นล่างของสถาบันฯ แม้จะรูปร่างเล็ก กะทัดรัด แต่ประสบการณ์ไม่ได้เล็กตามไปด้วย เพราะศรัทธาในงานที่ทำของสถาบันฯ จึงผันตัวเองที่เคยอยู่ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาฯ หอสมุด ม.ศิลปากร วังท่าพระ มาเป็นสมาชิกช่วยงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ชะเลย...



อบรมคอมพิวเตอร์ประจำปี 2550

ปีนี้ฝ่ายระบบสารสนเทศ จัดอบรมภายในเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราเหมือนเช่นทุกปีนะคะ มีรายการอบรมโปรแกรมที่น่าสนใจอยู่ 3 โปรแกรมด้วยกัน โดยการจัดอบรมครั้งนี้จะจัด ณ บริเวณห้องคอมฯ หน้าห้องประชุม 2 ชั้น Basement ในช่วงระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. ซึ่งสามารถรองรับจำนวนผู้เข้าอบรมในแต่ละรุ่นได้จำนวนเพียง 18 คน เท่านั้น ทั้งนี้เพราะอยากให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติ และทำงานได้จริงคะ ดังนั้นรีบ ๆ สมัครกันเข้ามาจะคะ

หลักสูตรที่ 1

สร้าง e-Document ด้วย Acrobat 7.0 อบรมวันที่ 17 กรกฎาคม 2550
วิทยากรโดย นายชัยวิทย์ รติมงคลรักษ์

หลักสูตรที่ 2

เรียงร้อยภาพถ่าย / ภาพนิ่งให้เป็น VCD โดยโปรแกรม ProShow แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 สิงหาคม 2550 รุ่นที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2550
วิทยากรโดย นางสาวอมรรัตน์ ศรีสุรภานนท์
(กรุณาเตรียมรูป และเพลง (Mp3 หรือ CD เพลง) มาด้วยเพื่อใช้ประกอบการอบรม)

หลักสูตรที่ 3

ปั้นภาพดิจิทัลด้วย Photoshop CS2 แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 วันที่ 11-14 กันยายน 2550 รุ่นที่ 2 วันที่ 18-21 กันยายน 2550
วิทยากรโดย นางฉัตรวรรณ สุดใจประภารัตน์